

# Thúc đẩy phát triển chăn nuôi

*Trong bối cảnh người chăn nuôi cả nước đang phải đối mặt với nhiều khó khăn do dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, đứt gãy các chuỗi cung ứng toàn cầu làm giá thức ăn chăn nuôi tăng “phi mã”, trong khi đó giá đầu ra của sản phẩm chăn nuôi các tháng đầu năm 2022 lại giảm mạnh..., Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã chủ động triển khai các giải pháp để hạn chế thấp nhất thiệt hại cho người chăn nuôi.*

Trang trại của gia đình anh Trần Xuân Thời, xã Vũ Đoài (Vũ Thư) duy trì nuôi 50 lợn ông bà, 150 lợn nái và trên 1.000 con lợn thịt. Dịp tết Nguyên đán, trang trại của anh xuất bán ra thị trường trên 30 tấn lợn hơi. Anh Thời chia sẻ: Khác với mọi năm, dịp tết, khi nhu cầu tiêu thụ thịt lợn tăng cao, giá sẽ duy trì mức cao nhưng năm nay, giá lợn hơi ở mức thấp và giữ giá trong thời gian dài. Trước tết, tôi xuất trên 30 tấn lợn hơi nhưng giá chỉ đạt 52.000 - 53.000 đồng/kg thịt hơi. Với mức giá này, trang trại của tôi gần như hòa vốn, nếu trang trại nào không chủ động được lợi nhuận sẽ chịu lỗ từ 1 - 1,5 triệu đồng/con.

Nhìn lại năm 2022, chăn nuôi của tỉnh ta nói riêng, cả nước nói chung đều gặp nhiều khó khăn: Giá đầu vào sản xuất tăng cao, từ tháng 11/2020 đến nay, giá thức ăn chăn nuôi tăng khoảng 17 lần, riêng năm 2022 tăng 7 lần và luôn giữ ở mức cao; trong khi giá bán sản phẩm chăn nuôi nhiều thời điểm thấp hơn giá sản xuất. Nhận diện những khó khăn đó, Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã chủ động tham mưu các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về phòng, chống dịch bệnh và thúc đẩy phát triển sản xuất chăn nuôi, đặc biệt là chăn nuôi lợn, xây dựng vùng, xã chăn nuôi trọng điểm, chăn nuôi theo chuỗi giá trị. Trong đó, đặt công tác phòng, chống dịch bệnh lên hàng đầu; công tác kiểm dịch động vật, quản lý vận chuyển, giết mổ động vật, sản phẩm động vật luôn được đẩy mạnh thực hiện; cùng với đó lấy mẫu giám sát, chẩn đoán dịch bệnh để chủ động đánh giá các nguy cơ dịch bệnh nhằm ứng phó kịp thời. Các định hướng, giải pháp phát triển chăn nuôi trong năm đã tập trung vào 3 trọng tâm: quy

vùng sản xuất hàng hóa, phát triển các hình thức tổ chức sản xuất theo hướng liên kết, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ. Đây không phải là giải pháp mới nhưng lần đầu tiên được đưa ra có tính hệ thống, cụ thể, thống nhất chỉ đạo thực hiện cho cả tỉnh. Thực tế sản xuất, có nhiều hộ, trang trại chăn nuôi xuất bán lợn trọng lượng từ 1,5 - 1,7 tạ/con, các mô hình chăn nuôi gà thịt, vịt thịt cao sản được nhân rộng. Chuyển dịch cơ cấu chăn nuôi rõ nét, toàn tỉnh có 2.390 trang trại, đóng góp khoảng 55% sản lượng sản xuất chăn nuôi toàn tỉnh. Trong đó, có trên 18% trang trại đạt tiêu chí kinh tế trang trại có thu nhập từ 2 tỷ đồng/năm trở lên; toàn tỉnh có 120 cơ sở được cấp giấy chứng nhận an toàn dịch bệnh. Đã có HTX, tổ hợp tác thức ăn chăn nuôi tăng cường 17 lần, riêng năm 2022 tăng 7 lần và luôn giữ ở mức cao; trong khi giá bán sản phẩm chăn nuôi nhiều thời điểm thấp hơn giá sản xuất. Nhận diện những khó khăn đó, Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã chủ động tham mưu các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về phòng, chống dịch bệnh và thúc đẩy phát triển sản xuất chăn nuôi, đặc biệt là chăn nuôi lợn, xây dựng vùng, xã chăn nuôi trọng điểm, chăn nuôi theo chuỗi giá trị. Trong đó, đặt công tác phòng, chống dịch bệnh lên hàng đầu; công tác kiểm dịch động vật, quản lý vận chuyển, giết mổ động vật, sản phẩm động vật luôn được đẩy mạnh thực hiện; cùng với đó lấy mẫu giám sát, chẩn đoán dịch bệnh để chủ động đánh giá các nguy cơ dịch bệnh nhằm ứng phó kịp thời. Các định hướng, giải pháp phát triển chăn nuôi trong năm đã tập trung vào 3 trọng tâm: quy

Chi cục Chăn nuôi và Thú y cho biết: Năm 2023, ngành chăn nuôi phấn đấu giá trị sản xuất tăng trưởng trên 3,5% so với năm 2022; phục hồi chăn nuôi lợn với đàn đàn trên 1 triệu con, đàn gia cầm duy trì khoảng 13,3 triệu con, đàn trâu, bò phần đầu đạt trên 69.000 con. Để đạt mục tiêu đề ra, Chi cục tiếp tục thực hiện chuyển dịch cơ cấu giống vật nuôi theo hướng phát triển các giống vật nuôi được công bố tiêu chuẩn áp dụng, con giống cao sản chất lượng cao, thời gian nuôi ngắn nhưng khối lượng xuất chuồng tăng.

Chủ động về số lượng, chất lượng con giống; kiểm soát được nguồn gốc giống vật nuôi và hiệu quả sử dụng các loại giống được tính lựa chọn; phát triển các giống bản địa, giống vật nuôi phù hợp với ứng phó biến đổi khí hậu phục vụ cho việc xây dựng thương hiệu sản phẩm chăn nuôi của tỉnh. Thu hút, khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào ngành chăn nuôi, giết mổ theo chuỗi khép kín và hỗ trợ, dẫn dắt người chăn nuôi sản xuất đáp ứng nhu cầu thị trường.

**NGÂN HUỖN**



Chi cục Chăn nuôi và Thú y kiểm tra, lấy mẫu giám sát chất cảm tại cơ sở giết mổ gia súc.



Việc định kỳ phun hóa chất tiêu độc khử trùng giúp người chăn nuôi hạn chế thiệt hại do dịch bệnh gây ra.

## TIỀN HẢI

# Phát huy vai trò của tuổi trẻ trong bảo vệ môi trường



Thiếu niên huyện Tiên Hải tham gia trồng cây bảo vệ môi trường.

đến các hộ gia đình bỏ rác đúng quy định, vệ sinh môi trường tại gia đình, quanh khu dân cư. Hướng dẫn phân loại rác thải sinh hoạt ngay trong gia đình. Bằng những việc làm cụ thể, đoàn viên, thanh niên huyện Tiên Hải đã triển khai công trình sân chơi cho thanh thiếu nhi và nhân dân tại xã Nam Hải, Tây Lương, Tây Phong; công trình “Hàng cây thanh niên”, “Vườn cây thanh niên”, “Hành trình thứ hai của lớp xe” tại xã Tây Giang, Phương Công; và chăm sóc trên 10.000 cây phi lao với sự tham gia của 2.500 lượt đoàn viên, thanh niên. Đóng góp 300 ngày công để thực hiện các công trình thanh niên, phần việc thanh niên như xây dựng công trình vui chơi cho trẻ em xã Tây Phong, vệ sinh vệ biển và bờ biển tại xã Đông Minh. Tích cực tuyên truyền đến khách nhân dân cao ý thức khi đi tắm biển, không vứt rác bừa bãi, phòng tránh tai nạn đuối nước tại cồn Vành, xã Nam Phú. Đoàn Thanh niên xã Nam Hải với công trình bể chứa bao bì thuốc bảo vệ

thực vật tại cánh đồng trị giá 15 triệu đồng. Đông Hoàng là xã ven biển, chịu ảnh hưởng lớn của biến đổi khí hậu, vì vậy nhiều người dân đã tích cực trồng, bảo vệ rừng ngập mặn, tạo “vành đai xanh” góp phần hạn chế triều cường, xâm nhập mặn. Chị Trần Thị Nguyệt, Bí thư Đoàn Thanh niên xã chia sẻ: Phong trào xung kích, tình nguyện của Đoàn Thanh niên xã được triển khai sâu rộng, với nhiều hình thức đa dạng, thu hút đông đảo lực lượng thanh niên, học sinh tham gia. Ngoài tăng 30 thùng chứa rác cho trường học, Đoàn Thanh niên còn tích cực tham gia trồng, bảo vệ rừng. Tết trồng cây năm nay, hưởng ứng trồng 10.000 cây xanh các loại do Huyện đoàn phát động, Đoàn Thanh niên xã Đông Hoàng cùng nhân dân đã lựa chọn những cây trồng phù hợp với điều kiện tự nhiên của địa phương như cây sù vẹt, bản, thông. Nhờ bảo vệ tốt rừng ngập mặn nên hệ thống đê biển của địa phương được bảo đảm an toàn hơn. Cũng thời, trồng rừng cũng góp phần nuôi trồng thủy sản của nhân dân ổn định, đem lại hiệu quả kinh tế cao.

Chị Trần Thị Sen chia sẻ thêm, chương trình Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm nay được tổ chức, Huyện đoàn đã phát động tới đoàn viên, thanh niên trồng 10.000 cây xanh, cây ăn quả, cũng như tuyên truyền, giáo dục mục đích, ý nghĩa của phong trào trồng cây và đẩy mạnh các hoạt động bảo vệ môi trường, nguồn nước, ứng phó với biến đổi khí hậu. Không chỉ trồng nhiều cây xanh tại khuôn viên cơ quan, doanh nghiệp, các địa phương, Đoàn Thanh niên sẽ tham gia trồng các vườn cây thanh niên, đường hoa, chăm sóc, xây dựng nhiều tuyến đường xanh, sạch, đẹp tại các địa phương. Qua đó nhằm tuyên truyền sâu rộng, nâng cao nhận thức, vai trò trách nhiệm của đoàn viên, thanh thiếu niên và các tầng lớp nhân dân đối với các hoạt động bảo vệ tài nguyên môi trường. Vận động các cơ quan, tổ chức và người dân cùng tham gia trồng cây xanh, vườn hoa, góp phần tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu.

**MANH THẮNG**

## THÔN BA

# Đoàn kết xây dựng nông thôn mới



Người dân thôn Ba làm đường giao thông.

Xây dựng nông thôn mới là quá trình lâu dài, không có điểm dừng, theo đúng phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng”. Tại xã Song Lãng (Vũ Thư), phương châm này đã và đang được quán triệt sâu sắc và triển khai đồng bộ tới các thôn, huy động sức dân đưa diện mạo nông thôn ngày một khởi sắc. Phong trào làm

đường giao thông tại thôn Ba, xã Song Lãng là minh chứng tiêu biểu. Một buổi sáng sớm, người dân thôn Ba đã tập trung tại đoạn đường trước chùa Bạch Mã, tiếng nói cười rôm rả hòa cùng tiếng máy trộn bê tông làm không khí rộn ràng, xua tan lạnh giá của mùa đông. Người trực tiếp làm công việc, người cổ vũ, ủng hộ chen chúc..., ai cũng phấn khởi. Sau bao

bà con mình. Ban đầu nghĩ rất khó khăn bởi nhiều tiền của mới làm được. Nhưng chúng tôi bảo ban nhau, mỗi người một chút, ai có của góp của, ai có công góp công. Thế nên khi đường được làm thì ai cũng phấn khởi. Bao năm qua, người dân thôn Ba cũng như tín đồ Phật tử chùa Bạch Mã khi đi lại trong thôn cũng như tới chùa đều phải qua đoạn đường thôn ngoài ngoài. Kinh tế phát triển, phương tiện đi lại đa dạng, đường trục thôn đã nâng cấp nhưng cũng chưa đáp ứng kịp, hay xảy ra và quét giao thông. Đặc biệt, đoạn đường cuối thôn xóm gần chùa còn là nơi đổ rác gây ô nhiễm môi trường. Mong mỗi của cấp ủy, chính quyền và người dân trong thôn nhiều năm qua là nâng cấp, xây mới tuyến đường nội đồng từ trục đường xã thẳng vào phía chùa, vừa phục vụ sản xuất vừa đi lại từ đầu thôn tới cuối thôn thuận tiện. Thế nhưng kinh phí eo hẹp nên chưa hoàn thành. Nhân dân làm đường cũng chỉ chờ đợi. Bà Nguyễn Thị Viên, người dân trong thôn chia sẻ: Chúng tôi rất phấn khởi và tự hào về quê hương mình,

nhang nhà chùa đã tích cực vận động nhân dân, Phật tử chung sức đồng lòng tiếp tục hoàn thành con đường theo tinh thần tự nguyện, không có mức bỏ đầu theo hộ, theo khẩu, mà tùy tâm. Đặc biệt, quá trình vận động quyền góp tiền công chưa đến 1 tháng, số liệu được công khai, cập nhật liên tục để nhân dân nắm bắt, theo dõi... “Khó vận lần dân liệu cũng xong”, từ những hộ dân gương mẫu đi đầu ủng hộ 150 triệu đồng như gia đình ông Hoàng Ngọc Viện đến tín đồ Phật tử, con em xa quê, người vài chục, người vài trăm, chục triệu đồng, người hiến ruộng mở rộng lề đường, người ủng hộ gạch lát đường... Ông Hoàng Ngọc Viện tâm sự: Tâm nguyện của gia đình là thôn xóm đẹp lên, mình vì mọi người, mọi người cùng mình xây dựng quê hương ngày một đổi mới. Vợ chồng tôi cũng bàn với các cháu, thôn, xã làm gì thì mình ủng hộ cái đó, tùy theo sức của mình. Ăn tiêu thì cũng hết, nhưng được góp phần vào hoạt động thiện nguyện, hoạt động xã hội ở địa phương là quý lắm. Khi nhìn các công trình của thôn làng như đoạn đường thôn được khởi công, gia đình tôi cũng rất vui và tự hào.

Ông Bùi Xuân Tài, thủ nhang chùa Bạch Mã cho biết: Tín đồ Phật tử không chỉ ở trong thôn mà toàn xã cũng hướng tâm ủng hộ việc làm đường, tổng số tiền khoảng 140 triệu đồng, theo tinh thần tự phát tâm. Một lòng hướng Phật, chúng tôi cũng mong mỏi và quyết tâm mỗi người một chút tâm ý, công của để làm con đường sạch, đẹp. Cảnh quan chùa thêm đẹp, bà con nhân dân, tín đồ Phật tử đi lại cũng bớt nhọc nhằn. Theo ông Đoàn Đức Thế, Trưởng thôn Ba: Cấp ủy, chính quyền xã, thôn nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của dân, triển khai hợp bản, thống nhất phương án làm đường. Cán bộ xã phụ trách thôn sâu sát, ban giám sát thôn được thành lập..., không ai bảo ai mọi việc đều thống nhất, bài bản. Con đường làm đường theo chiều dài 3,8m, khi hoàn thành và đưa vào sử dụng không chỉ thuận tiện cho việc đi lại của nhân dân, tín đồ Phật tử mà còn phục vụ cho hoạt động sản xuất nông nghiệp tại địa phương. Đồng thời, góp phần đưa địa phương đến gần với đích nông thôn mới nâng cao. Thành công từ việc huy động sức dân làm đường tạo khí thế sôi nổi trong nhân dân, cũng là bài học kinh nghiệm quý báu để cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quá trình xây dựng nông thôn mới sau này.

hộ việc làm đường, tổng số tiền khoảng 140 triệu đồng, theo tinh thần tự phát tâm. Một lòng hướng Phật, chúng tôi cũng mong mỏi và quyết tâm mỗi người một chút tâm ý, công của để làm con đường sạch, đẹp. Cảnh quan chùa thêm đẹp, bà con nhân dân, tín đồ Phật tử đi lại cũng bớt nhọc nhằn. Theo ông Đoàn Đức Thế, Trưởng thôn Ba: Cấp ủy, chính quyền xã, thôn nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của dân, triển khai hợp bản, thống nhất phương án làm đường. Cán bộ xã phụ trách thôn sâu sát, ban giám sát thôn được thành lập..., không ai bảo ai mọi việc đều thống nhất, bài bản. Con đường làm đường theo chiều dài 3,8m, khi hoàn thành và đưa vào sử dụng không chỉ thuận tiện cho việc đi lại của nhân dân, tín đồ Phật tử mà còn phục vụ cho hoạt động sản xuất nông nghiệp tại địa phương. Đồng thời, góp phần đưa địa phương đến gần với đích nông thôn mới nâng cao. Thành công từ việc huy động sức dân làm đường tạo khí thế sôi nổi trong nhân dân, cũng là bài học kinh nghiệm quý báu để cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quá trình xây dựng nông thôn mới sau này.

**HÀ THANH**  
(Đài THTT Vũ Thư)

## Một số lưu ý trong thâm canh giống lúa ST25 tại Thái Bình

- 1. Giống**  
Lượng giống/1 sào Bắc Bộ (360m<sup>2</sup>) 1,2 - 1,5kg.  
Lưu ý: Vô hạt ST25 mỏng nên thời gian ngâm vụ xuân khoảng 30 - 36 tiếng, vụ mùa ngâm khoảng 20 - 24 tiếng (tùy thuộc vào độ ẩm của hạt giống), trong quá trình ngâm cần thường xuyên kiểm tra, khi hạt no nước tiến hành ủ cho hạt nứt nanh.  
Mạ ST25 sử dụng mảnh cây, nhỏ dành do đó cần bón super vào bùn trước khi gieo, nên gieo thưa cho mạ danh danh.
- 2. Thời vụ và gieo cấy**  
- Thời vụ: Giống lúa ST25 có thời gian sinh trưởng trong vụ xuân từ 130 - 140 ngày, vụ mùa từ 110 - 120 ngày. Tùy thuộc địa phương hoặc chân đất để bố trí thời vụ cho thích hợp.  
Giống lúa ST25 có thời gian trổ kéo dài (từ 7 - 10 ngày), giai đoạn trổ bông phải mưa mát ẩm với điều kiện nhiệt độ cao (>35°C), ẩm độ không khí thấp, dẫn đến tỷ lệ lép lép lửng cao.  
Lưu ý: Đối với vụ xuân không cấy sau ngày 25/2; vụ mùa không cấy sau ngày 25/7 để hạn chế rủi ro khi trổ. Cấy khi tuổi mạ từ 2,5 - 3 lá.  
- Gieo cấy: ST25 có bộ lá dài mỏng, dễ nhánh trung bình, bảo đảm năng suất và hạn chế sâu bệnh, cần cấy với mật độ 30 - 35 khóm/m<sup>2</sup>, 2 - 3 dảnh/khóm.
- 3. Phân bón**  
ST25 là giống lúa chịu thâm canh, sinh trưởng, phát triển tốt, gọn khóm, khả năng đẻ nhánh trung bình nên cần phải bón phân sớm, đầy đủ và nặng đầu, nhẹ cuối.  
Lượng phân bón: Vụ xuân bón khoảng 18 - 20kg NPK 16-16-8; vụ mùa bón khoảng 15 - 17kg NPK 16-16-8.  
Bón lót sâu trước khi cấy khoảng 10 - 12kg NPK 16-16-8, bón thúc sớm ngay khi lúa bén rễ hồi xanh lượng phân còn lại để lúa đẻ nhánh sớm và tập trung. Lượng phân tùy thuộc vào chân đất và mùa vụ.
- 4. Phòng, trừ sâu bệnh**  
Thường xuyên thăm đồng để kiểm tra sâu bệnh và có biện pháp phòng, trừ kịp thời theo khuyến cáo của cơ quan chuyên môn. Để hạt sáng, mầm nên phun phòng bệnh đen lem lép hạt khi lúa thấp tho trở bằng Tillsuper hoặc Amistatop.

**TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG THÁI BÌNH**